





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p>	
<p>นโยบายกัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, hfocus, sondhitalk, thebangkokinsight) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงนโยบายกัญชาทางการแพทย์ว่า มุมที่ต้องปิดกั้นคือการใช้เพื่อสันตนาการ การใช้ที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย เพราะสารสกัด THC เกิน 0.2% ยังจัดเป็นยาเสพติด ส่วนเรื่องการผลักดัน พ.ร.บ.กัญชา กัญชงที่ยังค้างอยู่ ต้องไปดูในร่างกฎหมายว่ามีรายละเอียดอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขและครอบคลุมหรือไม่ ส่วนจะยกเว้น พ.ร.บ.ฉบับใหม่หรือปรับปรุงจากร่างเดิม ต้องรอ ครม.ชุดใหม่พิจารณา</p> <p>ประกาศกรมฯ เรื่องการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยฯ - กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกประกาศกรมฯ เรื่อง มาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา (Thailand guidelines on Good agricultural and collection practices (GACP) for medical plants) พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 8 ก.ย.2566</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แบ่งงาน รมช. ดูแล 3 กรมใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, hfocus) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการแบ่งงานกับนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. ว่าได้หารือกันแล้ว และกำลังทำคำสั่ง โดยหลักจะมอบหมายงานเป็นกรม แต่บางงานที่เป็นนโยบายสำคัญ ตนอาจจะต้องเข้าไปมีส่วนกำกับดูแลในกรมที่ รมช.สธ. กำกับดูแลอยู่ โดยการมอบหมายงานให้กับ รมช.สธ. จะเป็นกรมใหญ่ไม่น้อยกว่า 3 กรม เช่น กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนการแต่งตั้งอธิบดีแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ 5 กรมนั้น นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ได้นัดหมายหารือแล้ว ซึ่งจะมีการเสนอรายชื่อต่อที่ประชุม ครม.ภายในเดือน ก.ย.นี้</p>	
<p>เดินหน้าฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, newtv, mcot, ch7, INN) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยว่า โครงการ Quick Win จะเห็นเป็นรูปธรรมภายใน 100 วัน หลังรับตำแหน่ง รมว.สธ. คือ การเดินหน้าฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับหญิงอายุ 11-20 ปี ทั่วประเทศ อย่างน้อย 1 ล้านโดส ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มปีละประมาณ 6,500 ราย โดยจะฉีด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็ก ป.5-ม.6 ผ่านสถานศึกษา โดยร่วมมือกับ ศธ. ฉีดเป็นกลุ่มเหมือนกับที่เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 ส่วนอีกกลุ่มที่เป็นเด็กนอกระบบการศึกษา รวมถึงหญิงอายุ 18-20 ปี ที่จบชั้น ม.6 แล้ว จะได้รับการฉีดที่สถานพยาบาล</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, pptvhd36, ch3plus, sanook) - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พญ.นงนุช ภัทรอนันตนิพนธ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พบประชาชน พร้อมทั้งติดตามและรับฟังสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5 - นพ.อรรถพล กล่าวว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงฝุ่นควันอัตโนมัติ “พ่อดีดี ตำบล” เพื่อบูรณาการและพัฒนาระบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสำหรับชุมชน และพัฒนาเป็นตำบลต้นแบบในระดับจังหวัด มีการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังฝุ่นควัน และสร้างต้นแบบห้องปลอดฝุ่นในสถานพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน และในครัวเรือน ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีตั้งแต่ ค.ค. คาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝุ่นจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ผันผวน ทำให้มีความแห้งแล้ง และเสี่ยงที่มีไฟป่า จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์และดูแลสุขภาพตนเอง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สธ. ปูพรมทั่วประเทศสกัดไข้หวัดใหญ่ หลังพบระบาดเพิ่ม 3 เท่าจากปีก่อน การระบาดรอบนี้เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1 และพบการระบาดมากในโรงเรียน ข้อมูลของกรมควบคุมโรคช่วงสัปดาห์ที่ 35 (27 ส.ค.-2 ก.ย.) พบนักเรียนป่วย 101 ราย ที่ ร.ร.แห่งหนึ่งใน จ.ลำพูน สธ. จึงส่งทีมสอบสวนโรคปูพรมตรวจทุกโรงเรียนในชุมชน และให้ทุก รพ.เตรียมพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไว้ด้วย</p>	-
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ว่าไรดี</p> <p>- เว็บไซต์ข่าวเรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองและครูต่อนโยบายบุหรี่ไฟฟ้า ที่ยืนยันว่าห้ามนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้า นำเสนอข้อมูลงานวิจัยใหม่ล่าสุดของบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อย้ำเตือนให้ตระหนักพิษภัย ศ.พญ.สุวรรณา เรื่องกาญจนเศรษฐ์ รองผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ให้ข้อมูลว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันแต่ทำลายปอดได้มากกว่าบุหรี่มวน และไม่เห็นด้วยกับแนวคิดใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลิกบุหรี่มวน เพราะเพิ่มนักสูบหน้าใหม่และเป็นประตูไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่น</p> <p>- รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ผอ.ศูนย์วิจัยติดตามและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า 37 ประเทศประกาศให้บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย เพราะประเทศที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายพบว่าเยาวชนติดบุหรี่เพิ่ม</p> <p>- ดร.สุรียัน บุญแท้ รอง ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ เผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองและครูต่อนโยบายบุหรี่ไฟฟ้า ปี 2566 ส่วนใหญ่สนับสนุนให้รัฐบาลคงมาตรการห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>- นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ระบุว่า การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่เข้มข้น หาซื้อได้ง่ายในแหล่งชุมชนและช่องทางออนไลน์ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมควบคุมโรค สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และก.ต.จ.ท. ร่วมมือกันดำเนินการใช้กฎหมายเข้มกับผู้ขายทางออนไลน์</p>	-
<p>เพิ่มสิทธิผ่าตัดสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1</p> <p>- ข่าวดีของผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง บอร์ด สปสช. เห็นชอบเพิ่มรายการสิทธิประโยชน์แผ่นปิดกะโหลกศีรษะ เฉพาะบุคคลจาก 1 ชนิด เป็น 4 ชนิด โดยเพิ่มแผ่นปิดกะโหลกศีรษะที่ผลิตจากโลหะไทเทเนียมด้วยการพิมพ์แบบ 3 มิติ ฝีมือคนไทย พร้อมเร่งรณรงค์เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดสมองระยะยาว</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Social Rayong โปสต์ภาพผู้ป่วยพร้อมข้อความเตือนภัย เชื้อ vibrio valnificus ในอาหารทะเล หอยแครง หอยแมลงภู่สุก ๆ ดิบ ๆ จ.ระยองพบแล้ว 2 ราย เสียชีวิตทั้งคู่ ซึ่งมีการแชร์ทั้งใน facebook และไลน์ สร้างความกังวลต่อประชาชน ด้าน สสจ.ระยอง ชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ภาพดังกล่าวเป็นภาพผู้ป่วยเมื่อ 5 ปีก่อนจากการถูกของตีมีแทง และปัจจุบัน จ.ระยอง ยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากเชื้อดังกล่าว ล่าสุด เพจ Social Rayong โปสต์ขออภัย ระบุนำข้อมูลมาจากทางไลน์ และแอดมินเพจเป็นคนที่ทำงานใหม่ด้านข่าวสาร รู้เท่าไม่ถึงการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ onbnews</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูล วิทยุหนุ่มสาวที่สุขภาพดี จะมีความดันอยู่ที่ 120/80 ส่วนผู้สูงวัยจะอยู่ที่ 140/90 เป็นข้อมูลเท็จ ข้อมูลในบทความดังกล่าวผิดจากหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกด้าน รวมทั้งมีการชี้แจงให้เข้าใจผิดในความจำเป็นของการควบคุมระดับความดันโลหิตเพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน และอ้างข้อมูลการวิจัยที่ไม่น่าเชื่อถือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenews</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ดื่มน้ำใบย่านางช่วยรักษาโรคมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ โดยข้อมูลงานวิจัยด้านการรักษาโรคมะเร็งนั้น ยังคงเป็นเพียงการศึกษาระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการ และยังไม่มียุทธศาสตร์งานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์คลิปชวนเชื่อเรื่อง เคี้ยวเมล็ดมะละกอสุก วันละ 3 เม็ด แล้วลิ้นไม่ต้องกินน้ำตาม รักษา มะเร็งระยะสุดท้ายเห็นผลใน 1 เดือน เป็นข้อมูลเท็จ จากข้อมูลวิชาการยังไม่มียุทธศาสตร์งานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่า การรับประทานเมล็ดมะละกอสุกช่วยรักษามะเร็งระยะสุดท้ายในคนได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- การปราบปรามครหลวง (กปน.) ชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเกี่ยวกับอันตรายจากคลอรีนในน้ำประปาที่มีส่วนผสมสารอินทรีย์ เมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งนั้น เป็นข้อมูลเท็จ กปน. มีการควบคุมระบบเติมคลอรีนอย่างเหมาะสม และตรวจสอบสารไตรฮาโลมีเทนเป็นประจำตามมาตรฐาน WHO แนะนำ ส่วนประเด็นเมื่อโดนความร้อนจะ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งนั้น สารกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ระเหยง่าย มีผลทดลองยืนยันแล้วว่ามีความปลอดภัย สามารถนำมาหุงต้มได้ ไม่ก่อให้เกิดสารมะเร็งแน่นอน</p>	
<p>ขอความช่วยเหลือเยียวยาตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus, soudhitalk) - น.ส.พัสนิษฐ์ มานุพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ในฐานะประธานชมรมเครือข่ายพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ. 4 ภาค กล่าวว่ ชมรมฯ มาแสดงความยินดีกับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. และถือโอกาสขอความช่วยเหลือเยียวยาตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ (C8) ให้กับพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อทั่วประเทศประมาณ 900-1,000 คน ที่ยังไม่ได้กำหนดตำแหน่งตามที่ สธ. ร่วมกับ ก.พ.เคยประกาศไว้กว่า 9 พันอัตรา โดย รมว.สธ. บอกว่าจะรับไว้พิจารณาหาทางช่วยเหลือ</p>	-
<p>ความเห็นกรณีแบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - จากกรณีที่ กรม.มีมติเห็นชอบแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อบรรเทาภาระข้าราชการชั้นผู้น้อย นั้น ด้านความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ต่างจังหวัด บางคนไม่เห็นด้วยห่วงกระทบการจ่ายหนี้สิน ค่าบ้าน ค่ารถ ฯลฯ แต่บางคนเห็นด้วยเพราะเหมาะกับคนไม่มีภาระหนี้สิน และรัฐบาลหากอยากช่วยหรือแก้ปัญหาควรพิจารณาเรื่องเพิ่มเงินเดือนดีกว่า</p>	-
<p>จัดกระดูกรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook - ผู้ใช้ FB “Alisa Burchardt” โพสต์คลิปการจัดกระดูก โดยในคลิปสื่อให้เห็นว่าคนไข้มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ชา ร้าวลงแขน แต่ใช้การรักษาเป็นการจัดกระดูกแทน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อคนไข้โรคนี้ ในคลิปเป็นเพียงการทำให้กระดูกกลับ ถ้าจัดจริง ๆ ต้องเป็นนักกายภาพบำบัดหรือหมอนวดที่ทำได้ ทั้งนี้ ได้สอบถามกับสภาการแพทย์แผนไทยแล้ว ยืนยันไม่มีการจัดกระดูก จึงขอเตือนว่าที่ทำกันอยู่จะเกิดผลเสีย - เพจ Dr.Dark โพสต์ว่า สภาการแพทย์แผนไทยไม่น่าจะทำอะไรได้ เหมือนแพทย์สภาทำอะไรกับหมอล้อมไม่ได้เพราะไม่ใช่หมอ แจ้งตำรวจก็ต้องรอให้ผู้เสียหายไปแจ้งเอง</p>	-